
sþ. 384. Fyrirspurn
til dómsmálaráðherra um kafara á skipum Landhelgisgæslunnar.

Frá Pétri Sigurðssyni.

1. Hafa kafarar starfað á skipum Landhelgisgæslunnar á liðnum árum:
a) ráðnir sem kafarar;
b) ráðnir til annarra starfa samhliða?

2. Eru kafarar nú að störfum á skipum Landhelgisgæslunnar?
3. Ef svo er ekki, af hverju?
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